

Số: 194/BC-UBND

Nga Sơn, ngày 7 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO

Sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Thực hiện Công văn số 772/SNV - CTTN ngày 21/7/2015 của Sở Nội vụ, tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Nga Sơn báo cáo Sở Nội vụ một số nội dung cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo, kết quả tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

1. Công tác chỉ đạo.

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Nga Sơn đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 18/4/2013 của UBND huyện Nga Sơn về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện Nga Sơn.

UBND huyện tiến hành xây dựng kế hoạch, Tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến Kế hoạch đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể và xã, thị trấn để các đơn vị nắm rõ được mục tiêu cụ thể của Chiến lược phát triển thanh niên.

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện kế hoạch. Sau khi nghiên cứu, học tập và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức Chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thanh niên đã nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc tăng cường công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và việc đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh niên thời kỳ mới.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn huyện Nga Sơn giai đoạn 2011-2020 luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đều nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 trong giai đoạn hiện nay. Trong quá trình triển khai thực hiện, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều bám sát nội dung của Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Thanh Hóa làm cơ sở để xây dựng Kế hoạch phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên đến các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn huyện Nga Sơn và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ

trọng tâm được giao tại Chương trình phát triển thanh niên huyện Nga Sơn giai đoạn 2012 – 2020 và đã đạt được một số kết quả như sau:

- 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; trên 70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân được học nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, và xã, thị trấn tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, kiến thức pháp luật, ý thức công dân cho thanh niên nhằm góp phần hình thành thế hệ thanh niên Nga Sơn trung thành với lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, năng động sáng tạo, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tiếp tục triển khai việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều cuộc thi, sinh hoạt tọa đàm, hội thi kể chuyện, tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về nếp sống trong sáng, giản dị, phong cách và lễ lối làm việc của Bác, thu hút hơn 35.000 lượt thanh niên tham gia; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức theo dõi, đánh giá hàng tháng và kịp thời biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Các cấp, các ngành luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên lao động tự do và thanh niên ở các cụm công nghiệp; tư vấn pháp luật cho thanh niên nông thôn; 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài đều được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp luật có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: thi tìm hiểu, tọa đàm, sinh hoạt chủ đề hàng tháng, hội thi, hội diễn... Qua đó, giúp cho thanh niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước; đồng thời, củng cố và nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả góp phần xây dựng ý thức pháp luật, lối sống tuân thủ pháp luật trong thanh niên; tích cực vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh; tăng cường các hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và nhận thức về trách nhiệm cho thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay thông qua các hội thi, lớp tập huấn... Kết quả là 100% thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự được tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự và có trên 95% thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự tình nguyện nhập ngũ; 100% thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên được tham gia chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Quốc phòng; 100% học sinh, sinh viên trong các trường trung học phổ thông, dạy nghề, được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh....

- Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội cho thanh niên được cấp ủy, chính

quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều hình thức phù hợp như: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội thông qua các tờ rơi, tài liệu tuyên truyền...

- Công tác giáo dục, nâng cao trình độ học vấn cho thanh niên được triển khai sâu rộng với các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên được tham gia học tập, nhằm nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia phổ cập giáo dục, giúp đỡ thanh niên học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, không ngừng nâng cao chất lượng các quỹ khuyến học, các giải thưởng nhằm biểu dương, tôn vinh và khuyến khích phong trào học tập trong thanh niên.

- Công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho thanh niên trên các lĩnh vực luôn được các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện.

- Việc nâng cao sức khỏe, thể lực và tâm vóc cho thanh niên được các đơn vị, địa phương triển khai rộng khắp thông qua các hội thi, hội diễn. Nhiều mô hình sáng tạo đã phát huy tác dụng và có sức lan tỏa cao như “Hội thao Thanh niên”. Các ngành, các cấp luôn quan tâm đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, chú trọng đến đối tượng là thanh niên nông thôn. Phong trào thể thao trong thanh niên đã được quan tâm nhiều hơn, nhiều câu lạc bộ và tụ điểm luyện tập thể dục thể thao trong thanh niên được thành lập và phát triển. Cơ sở vật chất, kinh phí đầu tư cho các hoạt động thể dục thể thao đã được quan tâm hơn, chủ trương xã hội hóa trong hoạt động thể dục thể thao bước đầu được coi trọng, nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao được các tổ chức và cá nhân tự nguyện đóng góp xây dựng, hình thành một số câu lạc bộ và nhiều tụ điểm hoạt động thể dục thể thao đã thu hút nhiều đối tượng và nhiều tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, chủ yếu là thanh thiếu niên. Hầu hết, các sân chơi thể thao như bóng đá, bóng chuyền tại địa phương được quản lý sử dụng có hiệu quả thu hút được đông đảo thanh niên đến vui chơi rèn luyện thân thể sau giờ lao động, học tập.

- Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên, Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trong lĩnh vực này từ huyện đến cơ sở; đồng thời bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

II. Công tác chỉ đạo, kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính Phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

1. Công tác chỉ đạo.

Xác định việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ VII BCHTW khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2015 UBND huyện Nga Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tiếp tục quan tâm tăng cường, có sự

phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức Đảng, chính quyền trong công tác quản lý, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2. Kết quả thực hiện.

Việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ đạt được những kết quả như sau:

- Có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên.

- Đối tượng thanh niên luôn được quan tâm, chú ý trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị. Cơ quan luôn quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn và công tác thanh niên được tham gia tập huấn đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

- Vấn đề giải quyết việc làm, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, giúp thanh niên có việc làm, thu nhập ổn định là vấn đề được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, lãnh chỉ đạo thường xuyên, nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “*Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015*”, tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông về nghề nghiệp và việc làm, giúp thanh niên có định hướng nghề nghiệp và lựa chọn nghề đúng đắn; tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên nông thôn; tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh; tổ chức tập huấn, dạy nghề tại chỗ cho thanh niên gắn với các hoạt động chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giúp thanh niên nông thôn có kiến thức, kinh nghiệm...lập nghiệp ngay tại địa phương mình, đồng thời giới thiệu, hướng dẫn các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả cho thanh niên nông thôn, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ về giống, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm cây trồng, vật nuôi cho thanh niên. Trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của từng địa phương đều đưa ra chỉ tiêu đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

- Các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho thanh niên luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đặc biệt quan tâm. Qua đó giúp thanh niên nâng cao tinh thần trách nhiệm, sống có tình có nghĩa, có lý tưởng hoài bão, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và xã hội.

- Hoạt động của tổ chức Đoàn từng bước được nâng cao và phát huy hiệu quả trong việc giáo dục, bồi dưỡng, vận động, tập hợp, phát huy vai trò tình nguyện, xung kích của thanh niên, hình thành lối sống lành mạnh, giản dị, hướng về cộng đồng.

- Các phong trào, vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên tổ chức và tham gia.

- Các đơn vị luôn quan tâm quy hoạch, bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp, để từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tại các đơn vị.

- Chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp giữa Chính quyền với Đoàn Thanh niên trong việc bồi dưỡng, động viên, giáo dục phát huy tính xung kích, tình nguyện của thanh niên đóng góp cho sự phát triển đơn vị.

- Đơn vị luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh đồng thời thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

II. HẠN CHẾ, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN.

1. Tồn tại

Việc triển khai Chương trình phát triển thanh niên huyện Nga Sơn giai đoạn 2012-2020 còn gặp khó khăn về kinh phí tổ chức thực hiện, việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông chưa được thường xuyên.

Nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên còn mới nên các cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc triển khai nhiệm vụ, các đơn vị còn nhầm lẫn giữa QLNN về công tác thanh niên và công tác Đoàn.

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên còn nhiều bất cập; bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên và cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác thanh niên chưa rõ ràng. Chưa gắn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh với mục tiêu phát triển thanh niên

2. Nguyên nhân

Do nhận thức của đại đa số lãnh đạo và công chức một số đơn vị về thanh niên và công tác thanh niên chưa được sâu.

Vai trò tham mưu của các phòng ban nhất là ở cơ sở còn yếu, chưa có sự chủ động trong việc phối hợp giữa chính quyền, các ban ngành, Mặt trận để giải quyết những vấn đề mới đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về thanh niên cũng như những nhu cầu nguyện vọng của thanh thiếu niên tại địa phương.

Các cơ chế của huyện đối với thanh niên còn hạn chế

Do điều kiện kinh tế - xã hội ở nông thôn còn nhiều khó khăn; lực lượng thanh niên đi làm ăn xa chiếm tỷ lệ khá cao.

III. Phương hướng, nhiệm vụ, đề xuất tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 45/NĐ-CP của Chính phủ.

1. Phương hướng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2015:

UBND huyện Nga Sơn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với thanh niên trên địa bàn. Phối hợp với Đoàn thanh niên và chỉ đạo các ngành chức năng trực thuộc phối hợp với Huyện đoàn triển khai các trương trình công tác thanh niên.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách quản lý nhà nước về công tác thanh niên có kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính; có khả năng tham mưu, tổng hợp, điều phối cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên trong phạm vi quản lý nhà nước.

Phối hợp với Huyện đoàn, và các cơ quan đoàn thể làm nòng cốt trong việc thực hiện chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, công tác thanh niên.

2. Những kiến nghị, đề xuất:

Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc chủ trì, phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Thanh niên;

Đảng và Nhà nước cần quan tâm chế độ lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn, đặc biệt là Bí thư, phó Bí thư các chi đoàn, tạo điều kiện để cán bộ Đoàn yên tâm công tác.

Đề nghị các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyên đề về công tác Đoàn, Đội để nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ và thanh thiếu niên, đáp ứng với yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới./.

Nơi nhận:

-SNV (B/c);

-Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

Bùi Đình Cam